



บันทึกข้อความ

E ๘๕๗.5/1๕9/255๖

ส่วนราชการ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง โทร. ๒๕๑๑

ที่ สปค. ๓๐๒๖

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖

ว 35/๓๕

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการ (นายวิวัฒน์ คำจันทร์)

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง ลนค. ผอ.กตบ. และ ผอ.กพร.

สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ขอส่งสำเนาประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ ตามรายละเอียดที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้ข้าราชการในสังกัดได้ทราบทั่วกัน และสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ <http://information.rid.go.th/adv/>

(นายมนัส กำเนิดมณี)

ผส.บค.

เรียน ผอ.สำนัก ผอ.ตป ผอ.คบ. อี.ป.๑๑

เพื่อโปรดทราบ และแจ้งเวียนให้ทราบ

โดยทั่วกัน

(นางสินสุดม อุดมคมนาต)

ผบท ขป.๑๑

๑๕ ก.ค. ๒๕๕๖

(นายชัยโรจน์ อุปรารัตน์)
จก.ขป.๑๑
๑๕ ก.ค. ๒๕๕๖



ประกาศกรมชลประทาน

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง
สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๘ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการได้รับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการว่าต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการหรือเทียบเท่ามาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๒ ปี และต้องผ่านการประเมินคุณสมบัติและผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ สำหรับใช้ในการประเมินเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ ๗ (วิชาชีพเฉพาะ) เดิม ซึ่งตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ มอบให้ อ.ก.พ. กรม และผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษลงมา นั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ชื่อผลงาน พร้อมทั้งเค้าโครงผลงาน และสัดส่วนของผลงานที่จะส่งประเมิน ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จะต้องส่งผลงานเพื่อประเมินภายใน ๒ เดือน นับตั้งแต่วันประกาศและหากผู้ใดเห็นว่าชื่อผลงาน พร้อมทั้งเค้าโครงผลงาน และสัดส่วนของผลงานดังกล่าวไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือเป็นกรณีการอ้าง และคัดลอกผลงานของผู้อื่น สามารถทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ ในกรณีชื่อผลงาน พร้อมทั้งเค้าโครงผลงาน และสัดส่วนของผลงานไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือเป็นกรณีการอ้างและคัดลอกผลงานของผู้อื่น จะต้องดำเนินการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓ / ว ๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ เรื่อง มาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติ และผลงานของบุคคลในการขอรับการประเมินบุคคล

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ)

อธิบดีกรมชลประทาน

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ
(แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)

ลำดับที่	หน่วยงาน ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งที่ครองอยู่	ผลงานที่ส่งเข้ารับการประเมิน	ผู้ร่วมจัดทำผลงาน	สัดส่วนผลงาน	หมายเหตุ
๑	สำนักชลประทานที่ ๕ โครงการชลประทานอุดรธานี นายวีรวัฒน์ คำจันทร์	วิศวกรชลประทานชำนาญการ (ตำแหน่งเลขที่ ๒๔๘๓)	๑. รายงานการศึกษางานปรับปรุง เพิ่มระดับเก็บกักอ่างเก็บน้ำห้วยทราย บ้านน้ำซึม ตำบลหนองแวง อำเภอโนนสัง จังหวัดอุดรธานี (ปี พ.ศ. ๒๕๕๒)	๑. นายสมเกียรติ วุฒิ	- ควบคุม ให้คำแนะนำ ข้อคิดเห็น และให้คำปรึกษาตลอดจนพิจารณาตัดสินใจ ในการกำหนดรูปแบบการศึกษา - ดำเนินการควบคุม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ผลการศึกษาในทุกขั้นตอน กำหนด - สัดส่วนผลงาน ๒๐%	
			๒. รายงานการศึกษางานปรับปรุง ระบบส่งน้ำฝายห้วยทวน ๑ บ้านสมวิไล ตำบลบ้านดาด อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี (ปี พ.ศ. ๒๕๕๔)	๑. นายสมเกียรติ วุฒิ	- ควบคุม ให้คำแนะนำ ข้อคิดเห็น และให้คำปรึกษาตลอดจนพิจารณาตัดสินใจ ในการกำหนดรูปแบบการศึกษา - ดำเนินการควบคุม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ผลการศึกษาในทุกขั้นตอน กำหนด - สัดส่วนผลงาน ๒๐%	
			ข้อเสนอแนวความคิด / วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น - เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานชลประทาน			

(Handwritten signature and stamp)
๓๓